

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ	รองประธานกรรมการ
๓	รองศาสตราจารย์พรชประเวศ อชิโนบุญวัฒน์	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เครือแสง	กรรมการ
๗	นายปริญญา จันเจริญ	กรรมการ
๘	นางสาวชัญญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
๙	นางช่อลัดดา คันธชิต	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐	นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

**เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ การจัดกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐๐ ปี**

ประธาน ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทุกกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับผิดชอบ คือ งานบวงสรวงองค์พระพุทธสิหังขุ ๓ พิธีลงนาม “ความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU)” ระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง” และกิจกรรม การแสดง “เพลงฉ่อย” ฉลอง ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการแสดง “มังกรทอง จ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ”

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

**เพิ่มเติม** ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ๓.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

#### -งานวันสถาปนาฯ

นายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา รายงานว่า เนื่องจากในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเห็นควรจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีพราหมณ์ ส่วนในปีหน้า ครบรอบ ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจไม่จำเป็นต้องมีพราหมณ์ เพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

#### -การแสดงเชิดม้งกรทองฯ

รองศาสตราจารย์พรเพชรประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า การติดต่อการแสดงเชิดม้งกรทอง ฯ ของเฮี้ยค้าย นั้น ค่าจ้างการแสดงครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาจริงๆ จะประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าได้รับค่าชมเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมการแสดงในครั้งนี้

#### -การแสดงสิงโตก๋วงลิว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทีมงานสิงโตก๋วงลิว และทีมงานออแกนไนซ์ ในการรันคิวงาน การแสดงต่าง ๆ และได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมงาน

#### -การลงนาม MOU ด้านศิลปวัฒนธรรม

นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ รายงานว่า ตามที่ได้จัดพิธีลงนาม MOU ที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดลายเซ็นอธิการบดี จำนวน ๘ แห่ง (จากจำนวน ๓๘ แห่ง) ซึ่งจะได้เตรียมจัดส่งเวียนแต่ละแห่งเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม จนครบทั้ง ๘ แห่ง ต่อไป

ประธาน เพิ่มเติมว่า หลังจากดำเนินการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การลงนามดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรต้องจัดให้มีการแสดงเพลงฉ่อย ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะได้หาหรือในโอกาสต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๒ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา

๒๕๖๔

ที่ประชุมรับทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสาร สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักหรือสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้

-องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การบริหารของสำนักเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสำนัก(เทียบเกณฑ์ฯ คณะ) ผลการประเมิน ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี

-ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานหอวัฒนธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ผลการประเมิน ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการนำศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลการประเมิน ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้ และนำไปถ่ายทอดหรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน และประเทศชาติ ผลการประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลการประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ที่ประชุมรับทราบ

### **๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๓๓ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### **๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๔ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๕ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

นางสาวศุภรสรวรรค์ รอเพ็ชร์ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ปัจจุบันได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในขั้นตอน (RM ๔) คือ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ**

นางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายงานว่า ตามเอกสารสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปดังนี้

๑. ภาพรวม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๕๕,๗๕๐ บาท คงเหลือ ๒๘,๑๕๕.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖
๒. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘,๑๕๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๔๔
๓. งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕.๐๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๙๙
๔. งบประมาณเงินรายได้คงเหลือสะสม จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๗ การลงนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๘ ใน “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม”**

นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ รายงานว่า ตามที่ได้จัดพิธีลงนาม MOU ที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดลายเซ็นอธิการบดี จำนวน ๘ แห่ง (จากจำนวน ๓๘ แห่ง)

ประธาน เพิ่มเติมว่า หลังจากดำเนินการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การลงนามดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรต้องจัดให้การแสดงเพลงฉ่อย ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะดีหาหรือในโอกาสต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๘ รายงานการตั้งงบประมาณของคณะกรรมการฝ่ายมอบของที่ระลึก ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ พ.ศ.๒๕๖๖ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัลมอบของที่ระลึก ในการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

๑. การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “ขอนแก่นเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยได้จัดทำงบประมาณตามรายการข้างต้น เป็น ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ เป็นสื่อลายกีฬา (ลายของจังหวัด) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๗๐,๑๐๐ + ๓๕๘,๖๐๐ = ๑,๖๒๘,๗๐๐ บาท และแบบที่ ๒ เป็นการเช่าชุดจากภายนอก งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๕๔,๘๐๐ + ๓๙๑,๗๐๐ = ๑,๖๔๖,๕๐๐ บาท ซึ่งได้นำเสนอจังหวัดพิจารณา และอยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๙ รายงาน “การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลวัดทั่วประเทศ” เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา รายงานว่า ตามที่ประธานได้มอบหมาย นายปริญญา จันเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เครือแสง เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลประวัติวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวัดให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและปัจจุบัน โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประวัติวัด ระดับจังหวัด ๆ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

โดยสรุปคือ ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ มีหน้าที่วางแผน กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาประวัติวัด ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนหนึ่งอ้างอิงจากหนังสือ ต้นเจ้าพระยา “วัดวานุกรม” จัดทำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเนื้อหาบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุด มีวัดในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๘๒๒ วัด ทั้งนี้เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น เราสามารถหาข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๑๐ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนจิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ โครงการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการบริหารสำนักงาน เป็นค่าซ่อมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประธานแจ้งว่า ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เพื่อทดแทน นายชานนท์ จันทร์ดำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งได้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้อสอบประกอบไปด้วย ภาค ก ภาค ข และ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งที่ผ่านมาข้อสอบภาค ข. เป็นข้อสอบเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงขอหารือในการออกข้อสอบ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับความยาก ง่าย ระดับใด

ประธานและคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรออกข้อสอบภาค ข ช่วยศาสตราจารย์ ชุณชิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก เสนอว่า ในการออกข้อสอบภาค ข ระดับกลาง ๆ ที่เหมาะสมกับงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ประธานจะได้ประสานกับผู้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

##### ๔.๑ กำหนดการจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุณชิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า ตามเอกสารประกอบประชุม กำหนดการจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น

๑. งบประมาณศาสตร์ (แผ่นดิน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอัจฉริยะภาพด้านดนตรี งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๑ (ตามสรุปรายละเอียดแนบท้าย รายงานการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

##### ๔.๒ การเตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในรัชสมัย ร.๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศนีพร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า สำนักศิลปะฯ กำหนดจัดในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งงบประมาณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ดังนี้

๑. จัดกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี นักศึกษา คณะละ ๑๐๐ คน ๕ คณะ รวมจำนวน ๕๐๐ คน แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบ อาจทำให้กระทบ นักศึกษา อาจารย์ผู้คุมสอบ และอาจารย์ประจำวิชา โดยได้หารือเบื้องต้นกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย เลื่อนวันสอบ

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดกิจกรรม

๓. การจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยประสานกับรองคณบดีกิจการนักศึกษาทุกคณะ และกองพัฒนานักศึกษา แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบของนักศึกษา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการหาข้อสรุป ประธานได้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศนีพร วิศาลสุวรรณกร ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา และจัดทำแผนการจัดกิจกรรม เป็น ๒ แผน เพื่อหารือทำนอกรับผิด คือ

๑. จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

๒. จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

โดยจัดทำเป็นข้อดีและข้อเสีย ของการจัดกิจกรรมแต่ละที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกับการสอบ  
ของนักศึกษา อาจารย์ผู้คุมสอบ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### ๔.๓ การจัดฉายสารคดี “๓๖๕ วันในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชการที่ ๙”

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาล  
ที่ ๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขอมอบหมาย นายปริญญา  
จั่นเจริญ ทำแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งหนังสือไปยังทุกคนๆ เข้าเยี่ยมชมพระราชกรณียกิจดังกล่าว  
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### ๔.๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่น ประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธาน แจ้งว่า ขอความอนุเคราะห์ รศ.พรชชประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพิศ ชะโกทอง ช่วยงานในส่วนของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ  
ศิลปกรรมท้องถิ่น และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร รองผู้อำนวยการสำนัก  
รายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยสรุป ดังนี้

- เนื่องจากกิจกรรมเดิม หน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
(ทสจ.) เป็นเลขาประสานกับจังหวัดนครสวรรค์ จะต้องมีการจัดประชุมกับจังหวัด แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่  
ผ่านมาในช่วงโควิด จึงไม่ได้จัดกิจกรรมมาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงได้มีหนังสือทวงถามมายังสำนักศิลปะฯ  
ให้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับจังหวัด

- ในส่วนมหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยัง  
จังหวัดเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้

- รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม
- นายสันติ คุณาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์/โบราณคดี
- นายเสวก อนุพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

(ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครสวรรค์ ที่ ๐๐๕๖/๒๕๖๓ และที่ ๘๖๔/๒๕๖๓)

แต่เนื่องจากในส่วนของคำสั่งอนุกรรมการ ของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีคณะอนุกรรมการ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมด้วยนั้น ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกัน

ดังนั้น ตามที่ได้หารือเบื้องต้นกับ นายวิญญู ผลทวี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าให้  
สำนักศิลปะฯ จัดประชุมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และได้มอบหมาย นายปริญญา จั่นเจริญ รวบรวม  
ข้อมูล และรายงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๔ ปีย้อนหลัง

ประธานเพิ่มเติม มอบหมายนายปริญญา จันเจริญ ประสานกับ นายวิวุฒิ ผลทวี เพื่อเข้าพบ และหารือในเบื้องต้นในการประชุมดังกล่าว ข้างต้น โดยประธาน รศ.พรพรหมประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ และนายปริญญา จันเจริญ ร่วมหารือในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### ๔.๕ การจดลิขสิทธิ์ “เพลงฉ่อย ๑๐๐ ปี ราชภัฏนครสวรรค์”

ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย นั้น และได้มีการจ้างแต่งเพลงฉ่อย นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์เพลงฉ่อย จึงเห็นว่าควรจดลิขสิทธิ์ ซึ่งในเบื้องต้น ได้หารือ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประสาน กับ UBI เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ทราบ ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### ๔.๖ การจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทน “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ที่ลาออกรจาก

ราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุนษิตา นาคภพ รองผู้อำนวยการสำนัก รายงานว่า การจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทน นายชานนท์ จันท์คำ ที่ลาออกรจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ยังไม่ได้มอบหมายงานใครทำแทน แต่จะมอบหมายเป็นรายกิจกรรม เช่น กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ การถ่ายภาพกิจกรรม มอบหมาย นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ งานจัดทำแบรณเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มอบหมาย นายปริญญา จันเจริญ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

##### ๕.๑ การทำวิเคราะห์ค่างาน

ประธานแจ้งว่า ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อนุมัติกรอบอัตรากำลัง จากตำแหน่งเดิม ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ แล้วจำนวน ๓ อัตรากำลัง ซึ่งยังขาดการวิเคราะห์ค่างานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของนางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของนางช่อลัดดา คันธชิต ดังนั้น เพื่อประกอบการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงเห็นควรให้บุคลากรดังกล่าว จัดทำวิเคราะห์ค่างานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ประชุมรับทราบ/เห็นชอบ



เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์)  
กรรมการและเลขานุการ  
ผู้จัดรายการประชุม